

แนวปฏิบัติในการตรวจสอบการจับและการออกหมายควบคุม การมัดฟ้องและสอบถามหรือไต่สวน
พยานหลักฐานในการออกหมายควบคุมผู้ต้องหาในลักษณะการประชุมทางจอภาพ
ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร

เพื่อให้การตรวจสอบการจับและการออกหมายควบคุม การมัดฟ้องและการสอบถามผู้ต้องหาหรือการไต่สวนพยานหลักฐานในการออกหมายควบคุมผู้ต้องหาในลักษณะการประชุมทางจอภาพตามระเบียบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร ว่าด้วยการมัดฟ้องผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก และรวดเร็ว ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรเห็นควรกำหนดแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

๑. การยื่นคำร้องขอตรวจการจับหรือกรณีที่พนักงานสอบสวนนำตัวผู้ต้องหาที่เข้ามาจับมายื่นคำร้องขอออกหมายควบคุม ให้พนักงานสอบสวนจัดให้มีเอกสารหรือภาพถ่ายแนบมาท้ายคำร้อง ได้แก่ บันทึกการจับกุม , บันทึกข้อมูลประวัติและภาพถ่ายของผู้ต้องหา , สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและข้อมูลทะเบียนราษฎรของผู้ต้องหากับของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง , ผลการตรวจหาสารเสพติด (หากมี) , เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่จำเป็น (หากมี) และบันทึกคำให้การของพนักงานสอบสวน

๒. ในกรณีที่มีการตรวจสอบการจับหรือกรณีที่พนักงานสอบสวนนำตัวผู้ต้องหาที่เข้ามาจับมาร้องขอศาลออกหมายควบคุมไว้แล้ว (ไม่ว่าผู้ต้องหาจะได้รับการปล่อยชั่วคราวหรือไม่) พนักงานสอบสวนอาจยื่นคำร้องขอมัดฟ้อง ครั้งที่ ๑ และการมัดฟ้องครั้งต่อ ๆ ไป โดยขอให้ศาลสอบถามผู้ต้องหาหรือทำการไต่สวนพยานหลักฐานในการออกหมายควบคุมผู้ต้องหาในลักษณะการประชุมทางจอภาพ

กรณีอื่นนอกจากที่กล่าวในวรรคก่อน หากพนักงานสอบสวนมีความจำเป็นต้องมัดฟ้อง ให้พนักงานสอบสวนนำคำร้องขอมัดฟ้อง ครั้งที่ ๑ โดยมีเอกสารหรือภาพถ่ายแนบท้ายคำร้องเช่นเดียวกับที่ระบุไว้ในข้อ ๑. มายื่นที่ศาลด้วยตนเอง พร้อมกับนำผู้ต้องหามาศาลเพื่อการสอบถามหรือไต่สวนด้วย ส่วนการมัดฟ้องครั้งต่อ ๆ ไป พนักงานสอบสวนอาจยื่นคำร้องขอมัดฟ้องโดยขอให้ศาลสอบถามผู้ต้องหาหรือทำการไต่สวนพยานหลักฐานในการออกหมายควบคุมผู้ต้องหาในลักษณะการประชุมทางจอภาพ

๓. การยื่นคำร้องขอมัดฟ้องโดยขอให้ศาลสอบถามผู้ต้องหาหรือทำการไต่สวนพยานหลักฐานในการออกหมายควบคุมผู้ต้องหาในลักษณะการประชุมทางจอภาพ ตามข้อ ๒. ให้พนักงานสอบสวนยื่นคำร้องดังกล่าวต่อศาลล่วงหน้าในวันเวลาทำการก่อนถึงวันทำการสุดท้ายที่อาจยื่นฟ้อง (กรณีขอมัดฟ้องครั้งที่ ๑) หรือก่อนถึงวันทำการสุดท้ายที่อาจยื่นคำร้องขอมัดฟ้องครั้งต่อ ๆ ไป (กรณีขอมัดฟ้องครั้งที่ ๒ เป็นต้นไป) โดยยื่นต่อศาลด้วยตนเองหรือยื่นต่อศาลทางโทรสารหรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-MAIL) หรือยื่นด้วยวิธีอื่นใดตามที่ศาลกำหนด ทั้งนี้ ให้พนักงานสอบสวนระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อหรือช่องทางการติดต่ออื่นมาในคำร้องที่ยื่นล่วงหน้าเพื่อใช้ประสานงานแก้ไขข้อขัดข้องที่อาจมี

กรณีมีเหตุจำเป็นไม่อาจยื่นคำร้องขอคัดฟ้องล่วงหน้าได้ตามกำหนดในวรรคก่อน ให้พนักงานสอบสวนนำคำร้องขอคัดฟ้องมายื่นต่อศาลในวันทำการสุดท้ายที่อาจยื่นฟ้องหรือวันทำการสุดท้ายที่อาจยื่นคำร้องขอคัดฟ้องครั้งต่อไปได้ โดยให้ยื่นก่อนเวลา ๑๔ นาฬิกา ของวันดังกล่าว

๔. ในการสอบถามหรือทำการไต่สวนพยานหลักฐานในการออกหมายควบคุมผู้ต้องหาในลักษณะการประชุมทางจอภาพซึ่งมีการถ่ายทอดภาพและเสียงผ่านจอภาพระหว่างศาลกับพนักงานสอบสวนและสถานพินิจ ในการนี้ให้พนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่ของสถานพินิจแสดงตนกับให้เจ้าหน้าที่ของสถานพินิจแสดงตัวผู้ต้องหาในลักษณะที่สามารถเห็นและสื่อสารโต้ตอบกันทุกฝ่ายผ่านทางจอภาพได้อย่างชัดเจนทันที ตลอดเวลาที่ศาลทำการสอบถามหรือทำการไต่สวนพยานหลักฐานจนแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ให้พนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่ของสถานพินิจนำผู้ต้องหาเข้าร่วมการประชุมทางจอภาพโดยให้ประสานกับเจ้าหน้าที่ของศาลเพื่อเตรียมความพร้อมของระบบการประชุมทางจอภาพในเวลา ๑๔ นาฬิกา ของทุกวันทำการ และศาลจะออกนั่งพิจารณาสอบถามหรือทำการไต่สวนพยานหลักฐานในการออกหมายควบคุมผู้ต้องหาโดยการประชุมทางจอภาพในเวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา ของทุกวันทำการ เว้นแต่มีเหตุขัดข้องไม่สามารถดำเนินการประชุมทางจอภาพได้ ให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลหรือผู้พิพากษาที่ทำการแทนกำหนดวิธีการสอบถามหรือไต่สวนพยานหลักฐานตามที่เห็นสมควร

๕. ให้เจ้าหน้าที่ของสถานพินิจมารับหมายควบคุมหรือหมายอื่น คำสั่งเบิกตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย กับสำเนาเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ ที่ต้องมอบให้แก่ผู้ต้องหาหรือจำเลยไปจากศาลเมื่อหมดเวลาทำการของศาลในแต่ละวัน

หากเป็นกรณีมีคำสั่งให้เบิกผู้ต้องหาเพื่อการคัดฟ้องโดยการประชุมทางจอภาพ ให้สถานพินิจนำหมายควบคุมผู้ต้องหาที่ศาลมีคำสั่งเบิกตัวดังกล่าวมามอบให้เจ้าหน้าที่ศาลก่อนเวลา ๙.๓๐ นาฬิกา ของวันที่เบิกตัวมาคัดฟ้องโดยการประชุมทางจอภาพ เพื่อดำเนินการในส่วนหมายควบคุมต่อไป

๖. เมื่อพนักงานสอบสวนดำเนินการขอคัดฟ้องจนสิ้นระยะเวลาขอคัดฟ้องครั้งสุดท้ายแล้ว หากการยื่นคำร้องคัดฟ้องครั้งใดเป็นการยื่นโดยทางโทรสารหรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-MAIL) ให้พนักงานสอบสวนส่งต้นฉบับคำร้องขอคัดฟ้องในครั้งดังกล่าวต่อศาลภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่สิ้นระยะเวลาคัดฟ้องครั้งสุดท้าย หรือตามคำสั่งศาล เพื่อเก็บรวมเป็นส่วนหนึ่งของสำนวน

ให้ใช้แนวปฏิบัตินี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป